

Bệnh sùi mào gà dấu hiệu, nguyên nhân và cách phòng ngừa

Bệnh sùi mào gà còn được liên hệ là bệnh mồng gà hoặc mụn cóc sinh dục. Đây là dạng bệnh hoa liễu, lan truyền rất đông trong con đường hoạt động tình dục không đảm bảo, rất rộng rãi qua xã hội bây giờ. Vi rút gây bệnh sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV). Kiểu virus này có cỡ 120 chủng, qua đó có 40 chủng là căn nguyên gây bệnh thông trong đường hoạt động tình dục. HPV-16 và HPV-18 là nguyên nhân gây bệnh sùi mào gà ở 90% trường hợp mắc bệnh.

Bệnh sùi mào gà hình thành tại cả bệnh ở nam giới cùng nữ giới tuy nhiên theo thống kê thì nữ giới đang có tỷ lệ bị bệnh cao hơn. Căn nguyên bởi vì nữ giới luôn đón nhận tinh dịch của nam nếu như quan hệ tình dục cùng môi trường âm đạo cũng tạo điều kiện tốt cho loại vi rút này phát triển. Bên ngoài quan hệ tình dục không an toàn, bệnh còn có thể lây lan do những căn nguyên như lan truyền từ mẹ sang con hay áp dụng chung đồ dùng cá nhân với người mang bệnh.

Nếu như đã có các biểu hiện khác nghi ngờ bệnh sùi mào gà, tốt nhất bạn phải tới [địa chỉ chữa sùi mào gà ở Hà Nội](#) chuyên khoa uy tín nhằm được bác sĩ thăm xét nghiệm, kiểm tra trực tiếp.

Bệnh sùi mào gà là gì?

Sùi mào gà, hay mụn cóc sinh dục, bệnh mồng gà, là một bệnh lây lây truyền trong con đường tình dục phổ biến là do nhiễm trùng dẫn đến, với biểu hiện là các nốt sùi mềm trên cơ quan nhạy cảm kèm theo đau đớn, ngứa, khó chịu. Viêm nhiễm gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV).

Một vài người xuất hiện bệnh mụn cóc sinh dục qua khoảng vài tuần sau khi lây nhiễm bệnh, nhưng cũng đang có mức độ vài tháng hay vài năm. Có khi, phần lớn các tình huống nhiễm HPV chưa có triệu chứng hoặc không được phát hiện. Số trường hợp người có biểu hiện rõ rất là thấp, chỉ từ 1-2% tình trạng. Qua đó mà bệnh nhân vô cùng khó khăn xác định tình trạng của mình cùng vô tình lây truyền nhiễm trùng cho người bất bình

thường.

Những dạng khuẩn gây bệnh sùi mào gà

Viêm nhiễm gây sùi mào gà là Human Papillomavirus (HPV). Kiểu khuẩn này gồm vòng 150 kiểu cùng với ít nhất 30-40 kiểu truyền trong đường quan hệ tình dục. Tuy nhiên chỉ một vài kiểu sẽ dẫn đến sùi mào gà. Theo Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ, đang có hai nhóm rộng rãi gây ra hai tình trạng sùi mào gà gồm:

Loại HPV-16 và HPV-18 thuộc nhóm nguy cơ cao, có khả năng gây ung thư cổ tử cung, cậu bé, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng...

Kiểu HPV-6 cùng với HPV-11 thuộc nhóm lành tính. Tuy nhiên, sùi mào gà khổng lồ (u Buschke-Lowenstein) rất hiếm thấy cùng với được xem là một dạng của ung thư biểu mô tế bào vảy dạng nhú vì HPV 6 và 11 gây cần. Bệnh đang có đặc điểm là xâm lấn xuống dưới trung bì. Bệnh học đã có các khu vực lành tính xen kẽ các tế bào thượng bì không bình thường hay các tế bào biệt hóa ung thư tế bào vảy (SCC).

Căn nguyên gây sùi mào gà sinh dục

Vi khuẩn Human Papillomavirus (HPV) là tác nhân dẫn đến sùi mào gà nhạy cảm. Chủng vi rút này gồm từ 150 loại với ít nhất 40 kiểu truyền qua con đường hoạt động tình dục. Qua đó, 2 chủng rộng rãi gây bệnh sùi mào gà là HPV-16 cùng với HPV-18 thuộc nhóm khả năng cao, do có khả năng gây ung thư cổ tử cung, cậu bé, âm hộ, âm đạo, hậu môn, hầu họng... căn HPV-6 và HPV-11 cũng có thể gây ra sùi mào gà, u nhú đường hô hấp tái nhiễm, nhưng lại không tiến triển thành ung thư.

Những yếu tố khả năng của bệnh sùi mào gà:

Phần đông người có sinh hoạt tình dục thường xuyên sẽ bị mắc nhiễm vi rút tại một thời gian nào đó trong đời. Ngoài ra, những yếu tố sẽ thực hiện tăng nguy cơ bị lan truyền bệnh bao gồm:

Quan hệ tình dục chưa có dụng cụ thiết bị bảo vệ

Sinh hoạt tình dục nếu như không biết tiền sử tình dục của bạn tình

Đang có rất nhiều bạn tình

Lây các bệnh lan qua đường tình dục không bình thường

Hoạt động tình dục sớm

Hệ miễn dịch kém như nhiễm HIV hoặc sử dụng thuốc chống thải ghép

Người dưới 30 tuổi

Người hút thuốc lá

Đã có mẹ bị mắc lan truyền khuẩn HPV

Các biểu hiện bệnh sùi mào gà

Biểu hiện sùi mào gà tại nữ

Sùi mào gà là một dạng bệnh lây truyền qua con đường tình dục, bởi vì virus gây u nhú ở người (HPV) gây cần phải. Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại nữ sẽ bất thường nhau tùy thuộc vào trường hợp, dưới đây là một số hiện tượng đều gặp:

Hình thành những nốt sùi: các vết sùi nhỏ mọc lên tại khu vực kín hay ở cạnh, luôn đang có màu hồng hoặc da, hình thù tương tự như cụm sùi của bông cải hoặc mào gà. Vết sùi có thể nổi đơn lẻ hay thành nhóm.

Sùi mào gà gây ngứa ngáy cùng với khó chịu: Nữ giới bị bệnh sùi mào gà luôn thấy ngứa ngáy cùng khó chịu ở khu vực kín, đặc biệt nếu như những vết sùi phát triển cùng truyền nhiễm rộng.

Sưng cùng đau: nếu như bị mắc nhiễm sùi mào gà, vùng sinh dục có thể sưng đỏ và đau đớn nhức, gây khó khăn trong quá trình đi tiểu hoặc sinh hoạt tình dục.

Xảy đến chảy máu: những nốt bệnh sùi mào gà nếu như bị mắc tổn thương sẽ xuất huyết, đặc biệt sau khi hoạt động tình dục hay nếu vệ sinh vùng sinh dục.

Âm đạo bài tiết ra chất nhầy: Nữ giới bị nhiễm bệnh sùi mào gà tại âm đạo thường xuyên tạo ra vùng vi rút, có hiện tượng âm đạo bài tiết ra chất nhầy không bình thường cùng với màu sắc, độ đặc cùng với mùi hôi bất bình thường.

Những nốt sùi có thể hình thành tại ấu phần bên ngoài của âm hộ, bên trong âm đạo, cổ tử cung hoặc vùng hậu môn.

Khi nhìn thấy biểu hiện nghi ngờ bị mắc sùi mào gà, cần tìm tới [phòng khám uy tín ở Hà Nội](#) nhằm được khám và điều trị kịp lúc. Vấn đề áp dụng những giải pháp bảo vệ bảo đảm qua hoạt động tình dục cũng giúp cho giảm nguy cơ lây lan bệnh sùi mào gà cùng những bệnh nhiễm qua con

đường tình dục khác.

Dấu hiệu bệnh sùi mào gà tại nam

Như sau là một vài hiện tượng và dấu hiệu đều gặp tại nam giới:

Xuất hiện nốt sùi: Một trong các hiện tượng đầu tiên và chi tiết nhất của sùi mào gà là sự xuất hiện của các vết sùi, thường có hình kiểu như chùm, cụm thịt có màu hồng hay màu da. Chúng thường xuất hiện ở khu vực bìu, quy đầu, dọc theo thân dương vật, lỗ niệu đạo, hậu môn hay vùng da giữa hậu môn cùng với bìu dương vật..

Ngứa ngứa cùng khó khăn chịu: một số bệnh ở nam giới bị mắc bệnh sùi mào gà đều cảm thấy ngứa cùng với khó ngủ tại vùng nhạy cảm hay ở cạnh lỗ niệu đạo.

Cảm giác đau khi quan hệ tình dục: bệnh sùi mào gà có thể khiến quan hệ tình dục trở nên cảm giác đau cùng khó chịu tại vì các nốt sùi hình thành vừa rồi đầu hay thân cậu nhỏ, da bao quy đầu, bìu,...

Chảy máu: trong một số trường hợp, sùi mào gà sẽ tạo ra ra máu nếu chúng bị mắc thương tổn hoặc dẫn đến thương tổn hở trong phương thức quan hệ tình dục.

Sưng, đỏ ở vùng sinh dục: một số người có thể thấy vùng sinh dục bị mắc sưng cùng đỏ ửng do bệnh sùi mào gà dẫn đến các ổ vi rút hay vi khuẩn.

Song, trong một tỷ lệ, sùi mào gà có thể chưa có những biểu hiện rõ ràng hay không dễ nhận thấy với cả nam giới cùng nữ giới. Bởi vậy, vấn đề thăm kiểm tra kỹ càng là do các bác sĩ tư vấn y tế và tiến hành kiểm tra là cực kỳ cần thiết để cảm nhận chính xác cùng điều trị đúng lúc.

Tác nhân sùi mào gà

Khuẩn HPV gây sùi mào gà

Vi khuẩn HPV (Human Papillomavirus) là nhiễm trùng gây u nhú tại người, là một qua những chủng viêm nhiễm lây lan qua con đường tình dục phổ biến nhất. HPV là nguyên nhân chính gây ra bệnh sùi mào gà, một bệnh truyền nhiễm trong đường tình dục thường xuyên gặp.

Khi khuẩn HPV tấn công đi đến cơ thể, chúng có thể tấn công các tế bào da cùng với tạo ra quá trình thay đổi bộ gen di truyền của chúng. Điều này sẽ dẫn tới tình trạng tăng sinh tế bào da cùng với tạo ra những khối u tuyến tiền liệt (sùi mào gà) tại khu vực nhạy cảm cùng các khu vực da lạ

bên trên khắp cơ thể.

Các yếu tố khả năng cao mắc bệnh sùi mào gà gồm có:

Các thành phần quan hệ tình dục với số đông bạn tình: Người có nhiều đối tác tình dục có nguy cơ bị mắc nên sùi mào gà cao hơn so cùng với người bình thường. Do con đường tình dục là đường lan khuẩn HPV – nguyên do chính tạo ra sùi mào gà cùng với các bệnh tình dục không bình thường phổ biến nhất.

Các thành phần mắc suy giảm hệ miễn dịch: Người có hệ miễn dịch yếu do đang có bệnh nền hay người đang thực thi chữa bằng các thuốc ức chế miễn dịch.

Các đối tượng là trẻ nhỏ đang có hệ miễn dịch chưa được hoàn thiện cũng là nhóm thành phần khả năng cao bị mắc lây HPV và gây ra bệnh sùi mào gà.

Các thành phần mắc những bệnh xã hội lạ như Chlamydia có thể thực hiện nâng cao nguy cơ nhiễm HIV lúc có phơi lây lan, khiến hệ miễn dịch suy giảm, tạo điều kiện thuận lợi cho HPV xâm nhập cùng với gây hại; bệnh lậu (Gonorrhea), giang mai (Sifilis) cũng có thể dẫn đến các chứng virus, thúc đẩy sự lây lan và phát triển của vi rút HPV, vì vậy khiến người nhiễm bệnh dễ bị mắc sùi mào gà hơn.

Những thành phần sử dụng hoặc lạm dụng chất kích thích như thuốc lá cùng cồn: Hút thuốc lá cùng với uống rượu bia đa phần khiến cơ thể thay đổi, hệ miễn dịch kiểm chế sức đề kháng cùng với dễ dàng bị mắc lây truyền HPV cùng bị sùi mào gà.

Áp dụng chung đồ vệ sinh cá nhân: áp dụng chung đồ vệ sinh cá nhân, nhất là quần áo, đồ lót, khăn tắm rửa, bàn chải đánh răng,... cùng người bị mắc sùi mào gà sẽ lây truyền bệnh.

Các thời điểm phát triển của sùi mào gà

Bình thường, bệnh sùi mào gà có thể phát triển và diễn tiến theo 5 thời gian chính sau:

Giai đoạn ủ bệnh: Đây là thời gian có nguồn gốc cũ nếu người mang bệnh chạm cùng với mầm bệnh cho đến khi bệnh khởi phát. Khi HPV xâm nhập vào cơ thể, vi rút có thể xuất phát bám tới các tế bào, khiến các tế bào bị thay đổi gen, làm chúng sinh hoạt lạ, không chết đi theo đúng chu kỳ và nhân lên ngày tức khắc. Ở thời điểm này người sùi mào gà thường không

có dấu hiệu cụ thể bệnh. Giai đoạn ủ bệnh của sùi mào gà có thể diễn ra trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí là vài năm tùy theo mức độ sức khỏe của từng người. Trung bình, thời kỳ này thường kéo dài vòng 2 tới 9 tháng và phổ biến nhất là 3 tháng.

Thời gian khởi phát: Đây là giai đoạn xuất hiện các triệu chứng đầu tiên của sùi mào gà. Đầu bắt nguồn cùng với quá trình hình thành của những nốt sùi mào nhỏ, rải rác, thưa thớt.

Thời kỳ phát triển: qua giai đoạn này, sùi mào gà tiếp tục phát triển cùng với số lượng vết bệnh sùi mào gà ngày càng tăng lên bên trên bề mặt da hoặc niêm mạc và phát triển thành các hạt lớn hơn dẫn đến mào gà. Điều này thực hiện tác động tới sinh hoạt tình dục, làm sạch cá nhân và cặp nếu gây lo lắng, mặc cảm cho bệnh nhân.

Giai đoạn biến chứng: Đây có thể được coi là thời gian cuối của bệnh sùi mào gà. Lúc không được chữa trị kịp thời, bệnh sùi mào gà sẽ dẫn tới những hậu quả như quá trình lây của nốt bệnh sùi mào gà tới các bộ phận khác như vùng hậu môn, vòm họng hoặc cổ tử cung ở người phụ nữ, dẫn tới ung thư cổ tử cung. Qua thời điểm này, người bị bệnh còn xuất hiện tình trạng bội truyền, khu vực tổn thương là do sùi mào gà dẫn tới bị tiết dịch, lở loét, sưng tấy, dễ ra máu,...

Giai đoạn tái phát: sau khi cách điều trị, sẽ bệnh sùi mào gà sẽ không tận gốc biến mất. Một số người sẽ gặp quá trình tái nhiễm của bệnh, tuyệt đối là khi đội ngũ miễn dịch mắc suy giảm hoặc nếu như cơ thể chạm lại cùng vi khuẩn HPV do thói quen quan hệ tình dục kém bảo đảm.

Những người bị bệnh sùi mào gà phải được trị đúng phương hướng để giảm nguy cơ phát lại cùng biến chứng. Ngoài ra, việc áp dụng giải pháp để phòng như bảo vệ trong hoạt động tình dục, tiêm kiểu vaccine HPV, giữ vệ sinh vùng nhạy cảm cũng rất quan trọng để ngăn ngừa nguy cơ lan bệnh.

- [Chi phí chữa sùi mào gà giai đoạn đầu](#)
- [Phòng khám 11 Thái Hà có tốt không](#)

Bệnh sùi mào gà đã có hậu quả không?

Ung thư

Sùi mào gà là bệnh lây lan trong đường tình dục đã có mối gọi điện mật thiết cùng ung thư. Là do sùi mào gà phía ngoài việc thường gây ra là do nhiễm trùng HPV type 6 cùng 11 là những căn HPV lành tính, chúng còn

dẫn tới là do viêm nhiễm HPV type 16 và 18, là 2 chủng HPV khả năng cao gây ung thư phổ biến nhất hiện giờ.

Theo hiệu quả thống kê của Cổng tin tức điện tử tỉnh Sơn La, đã có khoảng 10,2% chị em bị mắc bệnh sùi mào gà tại cổ tử cung, 5% ở hậu môn cùng 5% ở âm đạo cùng có thể tiến triển thành ung thư. Đối với bệnh ở nam giới, 15% hiện tượng mắc HPV tiến triển thành ung thư kín gồm ung thư dương vật, hậu môn cùng vòm họng.

Ảnh hưởng tới bản khoản có thai

Bệnh sùi mào gà không trực tiếp gây ảnh hưởng đến nguy cơ có thai. Tuy nhiên, bệnh sẽ tạo ra một số biến chứng và vướng mắc liên quan tới việc có thai.

Việc bị phải bệnh sùi mào gà có thể gây ra vết thương cho cổ tử cung, tuyến cổ tử cung, tử cung, âm đạo, âm hộ cùng cả khu vực hậu môn. Những thương tổn này có thể thực hiện giảm khả năng có thai của phụ nữ bằng cách làm giảm độ co bóp của tử cung.

Lúc bệnh không được nhận thấy kịp thời điểm và chữa trị đúng hình thức thì có thể gây tác động nguy hiểm đến sức khỏe của chị em nếu như mang thai. Điều này có thể dẫn tới sẩy thai, tử vong thai nhi hoặc sinh non.

Nâng cao nguy cơ sứt mép tử cung: một vài kiểu HPV có thể gây ra những tổn thương ở cổ tử cung, hình thành mức độ sứt mép tử cung, điều này nâng cao khả năng sẩy thai hay sinh non.

Lây lan cho thai nhi: qua tiến hành sinh, nếu như người mẹ mắc sùi mào gà, có nguy cơ lan nhiễm cho thai nhi. Nếu như bé bị lan HPV, có thể dẫn tới các hệ lụy như nhiễm trùng phế quản và dạ dày thực quản.

Song, chủ yếu phụ nữ bị mắc bệnh sùi mào gà vẫn có bầu và sinh con thông thường. Nhằm bảo đảm an toàn cho mẹ cùng bé, cần phải nghiên cứu ý kiến của bác sĩ chuyên khoa và đang có kế hoạch trị hợp lí.

Ảnh hưởng nguy cơ sinh sản

Ngày nay, bình thường phát hiện sùi mào gà không ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh sản của bệnh ở nam giới hoặc nữ giới. Song, bệnh sẽ dẫn tới một vài hệ lụy đáng lo ngại, ảnh hưởng tới thể trạng sinh sản khi không được nhận ra cùng với trị đúng lúc.

Với chị em phụ nữ, bệnh sùi mào gà sẽ tác động tới sức khỏe sinh sản theo những hướng sau:

Sùi mào gà tiềm ẩn khả năng diễn tiến thành ung thư cổ tử cung nếu như nguyên nhân dẫn đến sùi mào gà được xác định tại vì HPV type 16 cùng với 18. Ung thư cổ tử cung tước đoạt thiên chức thực hiện mẹ của nữ giới, ảnh hưởng nguy hại đến nguy cơ sinh sản của họ.

Bệnh sẽ gây thương tổn mô niệu kín, dẫn đến nâng cao nguy cơ khuẩn cùng viêm nhiễm ở vùng tử cung, âm đạo hoặc vùng chậu gây khó khăn qua việc thụ thai.

Một số kiểu giải phẫu trị bệnh sùi mào gà (như đốt, cắt hoặc dạng bỏ...) có thể gây thương tổn tới khu vực kín, ảnh hưởng tới nguy cơ chạm tình dục hoặc mang bầu.

Với bệnh ở nam giới, bệnh sùi mào gà không được chữa kịp thời điểm cùng đúng cách thức có thể gây ra chứng tắc nghẽn niệu đạo, tắc nghẽn ống dẫn tinh, thực hiện biến căn cậu bé, làm suy giảm chế nguy cơ sinh sản của phái mạnh. Một vài tham khảo còn chỉ ra, virus HPV gây bệnh sùi mào gà còn có thể tiến hành suy giảm nguy cơ di chuyển của tinh trùng, gây vô sinh ở nam giới.

Việc tiếp cận cùng với cách điều trị sớm sùi mào gà, cùng với đó thực hiện việc ngăn chặn lan nhiễm sẽ giúp cho kiểm chế nguy cơ các biến chứng gây tác động đến khả năng sinh sản và đảm bảo cuộc sống sau đây.

Phát hiện bệnh sùi mào gà

Nhận thấy sùi mào có thể giúp người nhiễm bệnh chủ động nắm bắt được giai đoạn bị mắc bệnh của bản thân để kịp thời tiếp nhận những kĩ thuật điều trị khoa học ở thời điểm đầu, giúp thành quả chữa trị bệnh được tối ưu. Có thể nhận ra bệnh sùi mào gà thông qua một vài dấu hiệu vừa rồi lâm sàng sau:

Xuất hiện những u nhỏ màu hồng hay màu da, hình thành thành mụn nhọt nước hay mọc thành từng nhóm, thường xuyên giống như cụm sùi. Những u này đều xuất hiện ở vùng sinh dục, bao gồm cơ quan kín, hậu môn, môi, miệng và lưỡi, gây ra đau đớn, ngứa hoặc khó chịu tại vùng có các u, đôi lúc có ra máu, tuyệt đối là nếu sinh hoạt tình dục. Chuyên gia chuyên khoa có thể khám bằng mắt thường xuyên để nhận ra các dấu hiệu này.

Sử dụng tinh thể axit axetic: bác sĩ có thể ứng dụng tinh thể axit acetic nhằm tiến hành sáng những vùng mắc lan truyền sùi mào gà. Nếu như

chạm với cụm mụn, tinh thể này có thể biến mụn trở nên trắng sáng, giúp cho nhìn ra nhanh hơn. Sẽ chà xát lên cùng với nhằm nêu trên bề mặt da từ 2 tới 5 phút, riêng cùng với hậu môn là tầm 15 phút nhằm tinh thể sẽ phát huy công dụng.

Lấy mô bệnh phẩm: nếu các hình thức nêu trên không chính xác hoặc chưa đáp ứng, chuyên gia có thể lấy trực tiếp một mẫu mô ở các vùng bị truyền sùi mào gà (nốt mụn, u nhú,...) để đưa đi tới phòng thí nghiệm, phân tích và xem xét bằng kính hiển vi nhằm xem bên trong các vết sùi bao gồm khuẩn dẫn đến sùi mào gà hay không? Bệnh đang diễn biến ở giai đoạn nào?.

Khám máu: xét nghiệm này được sử dụng với những thành phần đang nghi ngờ chính mình mắc sùi mào gà tuy nhiên chưa xuất hiện các dấu hiệu rõ. Mẫu máu của thành phần được đem đi xét nghiệm tìm kiếm quá trình hiện diện của virus HPV.

Kiểm tra mẫu dịch: vi rút gây sùi mào gà có thể địa điểm trú trong dịch tiết của bệnh nhân, chẳng hạn như dịch âm đạo ở nữ giới và dịch niệu đạo tại nam), phải vấn đề xét nghiệm mẫu dịch sẽ xác định được tình huống lây truyền cùng diễn biến của bệnh.

HPV Cobas – Test: phương pháp này lấy một mẫu tế bào đã chết tại cổ tử cung nữ giới nhằm tiến hành xét nghiệm tầm soát tế bào ung thư cổ tử cung cùng thực thi các kiểm tra tìm kiếm quá trình hiện diện của virus HPV và một nếu như. Kỹ thuật khám HPV Cobas – Test đã có độ nhạy nhận ra bệnh cùng virus gây bệnh vô cùng cao có thể lên tới 90-95%.

Kiểm tra PCR xác định type HPV: hướng nhận thấy này giúp bác sĩ chuyên khoa xác định người bệnh đã có lây HPV gây bệnh sùi mào gà hay không? Nếu có, xác định được HPV gây bệnh thuộc type nào? Xét nghiệm này được tiến hành thông trong mẫu bệnh phẩm được lấy trong cổ tử cung, âm đạo hay mảnh sinh thiết tại cổ tử cung nữ giới, mẫu niệu đạo/ dịch niệu đạo tại bệnh ở nam giới.

Lúc nhìn ra bệnh sùi mào gà khoảng bất kỳ cách thức nào, bác sĩ tư vấn sẽ đưa ra cách chữa trị hợp lí, phụ thuộc vào tình huống cùng trường hợp của bệnh.

- [Khám bệnh xã hội ở đâu tốt nhất](#)
- [Pha thai o dau an toan](#)